

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII**

Thực hiện Công văn số 18/TTHĐND ngày 27/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII.

Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh nhận 41 ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh. Trong đó, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 11 kiến nghị; Công thương, điện lực: 01 kiến nghị; Quy hoạch - xây dựng, cấp thoát nước: 03 kiến nghị; Tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng: 09 kiến nghị; Giao thông vận tải: 08 kiến nghị; Văn hóa - Giáo dục: 04 kiến nghị; Lao động – Thương binh và Xã hội: 01 kiến nghị; Nội vụ, xây dựng chính quyền: 04 kiến nghị. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

1. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

- Cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, kiến nghị: Qua các đợt mưa lớn, xã Phước Nghĩa luôn bị chìm trong biển nước, có nơi nhà dân bị ngập sâu đến 2 mét đã làm thiệt hại rất lớn về chăn nuôi, trồng trọt và đời sống nhân dân trên địa bàn. Để khắc phục tình hình trên và sớm đưa Phước Nghĩa hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao năm 2022, đề nghị UBND tỉnh xem xét khảo sát và quan tâm triển khai xây dựng hệ thống thoát lũ dọc QL 19 theo quy hoạch của tỉnh sớm hơn.

Trả lời:

Xã Phước Nghĩa là khu vực có địa hình thấp, nằm ở hạ lưu sông Kôn (nhánh sông Tranh), hàng năm chịu ảnh hưởng lũ lụt của Kôn, sông Hà Thanh và thủy triều là không thể tránh khỏi.

Theo đề nghị cử tri xã Phước Nghĩa về thoát lũ, chống ngập lụt, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng mới đập dâng An Thuận, mở rộng khẩu độ thoát lũ cầu 15, cầu 20, từng bước đáp ứng yêu cầu giảm chiều sâu ngập và thời gian ngập lụt. UBND tỉnh đang tiếp tục đầu tư cầu Đại Hàn, đập dâng Thông Chín theo hướng mở rộng tăng khẩu độ thoát lũ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét nâng dung tích thiết kế Hồ Định Bình, trong thời gian tới, khi hồ Định Bình được nâng dung tích thiết kế sẽ giúp điều tiết, giảm ngập lụt cho vùng hạ du, trong đó có xã Phước Nghĩa.

Ngoài ra, việc tăng chiều sâu ngập vùng này có yếu tố chủ quan, như: Người dân tự lấn sông, lấn các trục tiêu làm nhà; đò đất ra các bãi sông làm hẹp khẩu độ thoát lũ; xây dựng các công trình qua sông (cầu, cầu tràn) chưa đáp ứng yêu cầu

khẩu độ thoát lũ; xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn cắt ngang dòng chảy nhưng không bố trí công thoát. UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Nghĩa tập trung triển khai quản lý tốt các nội dung này; sớm khôi phục lại các trục tiêu, trục thoát lũ, xây dựng các công thoát lũ dưới đường giao thông nông thôn; từng bước tái định cư cho hộ dân sống ven sông, quản lý bao sông, thêm sông và hành lang thoát lũ; trước mùa mưa lũ tổ chức kiểm tra việc thông thoáng dòng chảy trên sông; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh rà soát, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đầu tư xây dựng thêm hệ thống thoát lũ khu vực xung quanh xã Phước Nghĩa, đặc biệt là dọc tuyến QL 19.

- Cử tri huyện Phù Cát kiến nghị:

+ Cử tri xã Cát Lâm kiến nghị: *Ngành chức năng của tỉnh quan tâm, khảo sát đầu tư cải tạo hệ thống nước máy để cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vì hiện nay bà con chủ yếu sử dụng nước suối trong sinh hoạt.*

Trả lời:

Theo Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có dự án cấp nước sinh hoạt các xã Tây Bắc huyện Phù Cát; địa điểm xây dựng: xã Cát Sơn, huyện Phù Cát; phạm vi cấp nước: xã Cát Sơn, Cát Lâm, Cát Hiệp với công suất 3.200 m³/ngày.đêm. Hiện nay, UBND huyện Phù Cát đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở đăng ký danh mục mời gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh sớm kêu gọi, thu hút đầu tư để triển khai dự án nêu trên, kịp thời đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân địa phương.

+ Cử tri xã Cát Nhơn kiến nghị: *Ruộng của một số hộ dân dọc 02 bên đường trục Sân bay Phù Cát đi Khu kinh tế Nhơn Hội (ở các vị trí có công thoát nước) khi mưa lớn bị sạt lở, sa bồi không sản xuất được; cử tri đề nghị tỉnh có biện pháp kiểm tra, khắc phục và hỗ trợ cho người dân.*

Trả lời:

Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00-Km18+500 đã hoàn thành và nghiệm thu bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác sử dụng từ ngày 18/11/2021. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA giao thông tỉnh đã phối hợp với địa phương xử lý, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục liên quan đến tưới tiêu và sa bồi thủy phá để phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi thôn Trung Bình Tây, xã Cát Nhơn, Ban QLDA giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải và địa phương kiểm tra để xử lý khắc phục kịp thời, đảm bảo sản xuất cho người dân.

- Cử tri xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ kiến nghị: *Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Thời gian qua Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh*

hưởng; tuy nhiên người nông dân cũng bị tác động không nhỏ: trong chăn nuôi bệnh viêm da nổi cục ở đàn bò, dịch ở đàn heo phát sinh, diêm dân sản xuất muối bán không được, ngư dân nuôi tôm chính vụ bán giá thấp; các mặt hàng nông sản như ớt, nghệ, mè... giá bán chỉ ở mức hòa vốn, do giá phân bón, thuốc thú y, bảo vệ thực vật tăng cao nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ các đối tượng sản xuất trong lĩnh vực nông-ngư-diêm nghiệp.

Trả lời:

Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhằm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ các đối tượng sản xuất trong lĩnh vực nông-ngư-diêm nghiệp: Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, như: Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 86/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, ngay sau đợt dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Quy định hỗ trợ phát triển tái đàn bò trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ lãi suất vay 0% trong thời gian 12 tháng), đã tạo điều kiện cho người chăn nuôi vay vốn tái phát triển đàn bò sau dịch; bên cạnh đó, tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ vaccine tiêm phòng cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc cho người chăn nuôi.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đã được UBND tỉnh ban hành, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

2. Về thủy lợi

- Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị:

+ Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Hiện nay, xung quanh khu đất Bệnh viện đặc biệt do đơn vị thi công đắp đường đất kết nối với tuyến đường Trần Quốc Hoàn, không có hệ thống thoát nước, mỗi khi trời mưa to gây ngập úng cục bộ các thửa ruộng của các hộ dân khu phố 2 và khu phố 4 làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ Đông Xuân của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm cho thu hồi hết diện tích ruộng lúa còn lại hoặc chỉ đạo cho đơn vị thi công nạo vét cống thoát nước tạo điều kiện cho bà con canh tác, sản xuất theo đúng lịch thời vụ.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị thuộc dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối

với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 - Km143+787. Trong mùa mưa vừa qua, có xảy ra tình trạng ngập úng một số thửa ruộng. Qua phản ánh của UBND phường và các hộ dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh yêu cầu nhà thầu nạo vét, khơi thông mương thoát nước cũ để tiêu thoát nước. Do tuyến đường đang trong quá trình triển khai thi công, chưa hoàn thiện nền đường nên chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống thoát nước ngang đường. Trong thời gian tới, Ban QLDA Giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến việc canh tác nông nghiệp của các hộ dân.

+ Cử tri phường Nhơn Phú: Tiếp tục kiến nghị đơn vị thi công tuyến đê (đoạn từ cầu sắt khu phố 6 đến khu phố 7, phường Nhơn Phú) quan tâm lắp đặt lan can để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Trả lời:

Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, trong đó hạng mục tuyến đê tả sông Hà Thanh đoạn từ cầu Sắt 1 đến cầu Sắt 2 (đoạn từ Khu phố 6 đến Khu phố 7, phường Nhơn Phú mà cử tri phường Nhơn Phú phản ánh) đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020, đã hết thời gian bảo hành từ tháng 7/2021 (dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành từ cuối năm 2020). Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuyến đê tả sông Hà Thanh từ cầu Sắt 1 đến cầu Sắt 2 đảm bảo chống lũ tần suất 5%, cao trình đỉnh đê từ +5.00m về +4.70m, mặt đê rộng 5,0m bằng bê tông phục vụ vận hành, cứu hộ cứu nạn, có kết hợp giao thông nội vùng, trên mặt đê có lắp đặt các cọc tiêu cao 1,25m, sơn trắng đỏ để cảnh báo an toàn giao thông. Tại thời điểm dự án được phê duyệt (năm 2014), khu vực dọc tuyến đê hiện trạng dân cư thưa thớt, lượng người tham gia giao thông thấp, với phương án thiết kế như trên là phù hợp (hình thức kết cấu tương tự như tuyến đê Gò Tù ở thượng lưu đã được địa phương đầu tư xây dựng trước đây). UBND phường Nhơn Phú giải thích, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong tương lai nếu khu vực này được đô thị hóa với lượng người giao thông trên tuyến đê tăng cao, UBND thành phố Quy Nhơn xem xét lắp đặt hệ thống an toàn giao thông cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị: Tuyến sông từ cầu chùa Phổ Bảo, thôn Phổ Trạch đến tràn Quán Lát, thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận có nhiệm vụ tiêu thoát lũ một phần của đập An Thuận. Hiện nay, hai mái taluy tuyến sông này bị sạt lở, cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét và quan tâm đầu tư kiên cố bê tông 2 mái sông và mở khẩu độ tiêu thoát lũ trên tuyến sông này; đồng thời, tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực đang quy hoạch khu dân cư dọc theo Quốc lộ 19 mới thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận; vì trong đợt lũ vừa qua, toàn bộ khu dân cư bị ngập úng do tác động của việc thi công tuyến đường Quốc lộ 19 mới, nguồn nước bị cản, chậm tiêu thoát; nếu sau khi triển khai san lấp khu dân cư thì toàn bộ các hộ dân trên chùa Phổ Quang, thôn Phổ Trạch sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân.

Trả lời:

+ Đối với tuyến sông từ cầu chùa Phở Bảo, thôn Phở Trạch đến tràn Quán Lát, thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận bị sạt lở: UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước tổ chức kiểm tra, triển khai xử lý thông thoáng dòng chảy trên tuyến để tăng khả năng thoát lũ, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến để bảo đảm an toàn cho người dân.

+ Đối với việc chống ngập lụt thôn Phở Trạch, thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận và các khu quy hoạch dân cư dọc theo Quốc lộ 19 mới thôn Phở Trạch, xã Phước Thuận: Theo Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước; UBND tỉnh đã chỉ đạo việc khai thác phát triển quỹ đất nông nghiệp phía Đông xã Phước Thuận cần phải bố trí vùng thoát lũ hạ lưu các sông phía Đông huyện Tuy Phước; xây dựng trục tiêu thoát lũ từ tràn Huỳnh Mai - Đầm Thị Nại có bề rộng đáy 40m, hành lang hai bên trục thoát lũ là 50m cùng với hệ thống đê,... đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về tiêu, thoát lũ, chống ngập úng cho các khu vực nêu trên.

- Cử tri xã Canh Hiển, huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè dọc hai bên sông Hà Thanh (đoạn qua địa bàn xã Canh Hiển), vì hiện nay đoạn bờ kè đã bị sạt lở, xuống cấp gây nguy hiểm cho nhân dân khu vực này.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh kiểm tra các đoạn sạt lở dọc hai bên bờ sông Hà Thanh theo kiến nghị của cử tri, đánh giá sự cần thiết đầu tư; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện An Lão kiến nghị: Trong đợt mưa lũ vừa qua, một số đoạn đường, đê, kè trong toàn huyện bị sạt lở. Các con đường đi An Nghĩa, An Toàn và con đường mới làm từ chân Hồ chứa nước Đồng Mít đến xã An Vinh, sạt lở nhiều đoạn đường mới làm của xã An Vinh, cán bộ và nhân dân xã An Vinh bị cô lập từ 15 đến 20 ngày sau mỗi đợt mưa lớn, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác, hơn nữa con đường này còn nằm trong giai đoạn bảo hành của Công trình Hồ Chứa nước Đồng Mít. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra thực tế và có giải pháp hỗ trợ kinh phí để huyện kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông suốt cho nhân dân trong toàn huyện.

Trả lời:

Công trình Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ chứa nước Đồng Mít được xây dựng nhằm hoàn trả tuyến đường giao thông ĐH 01 (An Lão - An Vinh) bị ngập sau khi hồ chứa nước Đồng Mít tích nước. Tuyến công trình được phát triển theo đường đồng mức, ở cao trình trên mực nước ngập của hồ Đồng Mít, đi qua địa hình sườn dốc, là khu vực đất rừng tròng. Công trình có quy mô cấp IV (Đường cấp VI miền núi), chiều dài tuyến 14,06km; Bề rộng nền đường 6m (mặt đường bằng BTXM M250 rộng 3,50m); Các công trình cầu, cống trên tuyến và giải pháp ổn định mái đào, đắp được thiết kế phù hợp với cấp công trình.

Công trình được thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND huyện An Lão đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021 và đang còn trong giai đoạn bảo hành. Quá trình thi công và đưa vào sử dụng, công trình đã trải qua mùa mưa năm 2020 và 2021, đến nay công trình cơ bản vẫn ổn định, đảm bảo điều kiện khai thác, ngoại trừ một số vị trí bị sạt lở mái taluy dương gây tắc nghẽn giao thông trong một vài thời điểm như phản ánh của cử tri. Nguyên nhân gây sạt lở là do tại các vị trí này, nền đường đào sâu (chiều cao mái đào từ 10 - 15m), lại đi qua khu vực rừng trồng cây keo, không có thảm thực vật nên khi mưa lớn, đất trên mái taluy dương bị thấm thấu, làm đất bão hòa nước, tính ma sát và kết dính của đất bị suy giảm gây trượt mái.

Việc sạt lở mái taluy dương vào mùa mưa tại một số vị trí đối với đường miền núi trong quá trình khai thác là điều đã được tiên lượng khi thiết kế xây dựng công trình. Giải pháp khắc phục triệt để bằng hình thức gia cố mang tính bền vững không được lựa chọn trong trường hợp này vì không đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật (các tuyến đường miền núi khác trong cả nước, ngay cả với cấp kỹ thuật cao hơn, đều không thực hiện gia cố mái đào mang tính bền vững).

Để giảm thiểu việc sạt lở mái taluy dương trong quá trình khai thác sử dụng, cần phải tăng cường công tác quản lý; kiểm tra và khơi thông dòng thấm trên mái kịp thời, nhất là vào mùa mưa, nhằm hạn chế tình trạng đất bị bão hòa nước, gây trượt mái. Về lâu dài, khi thảm thực vật phát triển che phủ, cộng với đất có kết theo thời gian thì sẽ làm tăng cường ổn định mái, không xảy ra sạt lở.

Để khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2021, tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2022, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để UBND huyện An Lão khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn huyện, trong đó có công trình Đường tránh hồ Đồng Mít. Tuy nhiên, với trách nhiệm của chủ đầu tư trong giai đoạn bảo hành công trình, Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động chỉ đạo nhà thầu nhiều lần khắc phục các điểm sạt lở trong suốt mùa mưa năm 2021 để đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến Đường tránh hồ Đồng Mít mà không sử dụng đến nguồn vốn do tỉnh bố trí, tạo điều kiện để huyện An Lão tập trung kinh phí khắc phục các điểm sạt lở khác của địa phương.

3. Về thủy sản

- Cử tri xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ kiến nghị: Năm 2009, đầm Trà Ổ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu bảo tồn vùng nước nội địa, nhưng hiện nay vùng đáy của đầm do mưa lũ nên bị đất, cát bồi lấp ngày càng cao, cao hơn so với bờ đầm. Cử tri đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét và sớm có chủ trương xây dựng bờ bao xung quanh và nạo vét lòng hồ đầm để tích trữ nước phục vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp, đồng thời bảo tồn vùng nước nội địa và nguồn lợi thủy sản trong đầm.

Trả lời:

Đầm Trà Ổ là vùng đất ngập nước có đa dạng sinh học cao, đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của hơn 500 hộ dân thuộc 04 xã ven đầm, gồm: Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Lợi, Mỹ Châu. Những năm gần đây đầm hay bị cạn khô nhất là vào tháng 7 đến tháng 8 dương lịch, nên đã ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trên đầm. Việc nạo vét lòng hồ tạo điều kiện cho nguồn lợi thủy sản phát triển phong phú là

cần thiết. Tuy nhiên, việc nạo vét lòng hồ phục vụ du lịch, bảo tồn vùng nước nội địa và nguồn lợi thủy sản trong đầm cần phải phù hợp quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ được duyệt. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính hợp lý, khả thi để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào quy hoạch.

4. Về lâm nghiệp

- Cử tri xã Tây Phú, huyện Tây Sơn kiến nghị: Các ngành chức năng quan tâm, có giải pháp tác động Công ty Nhật (được UBND tỉnh giao đất rừng trồng keo) chuyển đổi sang trồng cây lâu năm (thời gian khai thác từ 20 - 30 năm) và trồng keo thời gian khai thác ngắn (5-6 năm), mỗi lần khai thác Công ty đã mở nhiều đường ngang, dọc để thuận tiện việc khai thác, sau đó cho phát, đốt trồng lại. Việc khai thác trên làm xói lở đất, bồi lấp đất màu của nhân dân vùng lân cận.

Trả lời:

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn (Công ty Nhật) đã thuê và đang quản lý, sử dụng đất trồng rừng sản xuất với tổng diện tích 9.752,88 ha, trên địa bàn 08 huyện, thị xã: Vân Canh (3.507,45 ha), Hoài Ân (1.723,37 ha), Phù Cát (1.408,0 ha), Phù Mỹ (347,89 ha), Tuy Phước (279,10 ha), Tây Sơn (528,37 ha), Hoài Nhơn (1.661,2 ha) và An Nhơn (297,5 ha).

Diện tích trên được UBND tỉnh cho Công ty thuê đất để trồng rừng sản xuất với thời hạn 35 năm. Trong đó, diện tích đất tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Công ty thuê từ năm 1997 và hết hạn thuê đất vào năm 2030 (thời gian còn lại của hợp đồng thuê đất là 8 năm).

Để việc trồng rừng và khai thác rừng trồng sản xuất của Công ty không ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu của người dân; ngày 19/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn, cụ thể như sau: Theo báo cáo của Công ty, toàn bộ diện tích 9.752,88 ha rừng trồng của công ty đã được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chu kỳ khai thác rừng là 9 năm. Hàng năm trước khi khai thác, Công ty đã xây dựng phương án khai thác gửi về Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm tại địa phương (thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản). Mặt khác, từ năm 2019 đến nay, khi xây dựng kế hoạch khai thác, Công ty đã giảm quy mô khai thác tập trung từ 500 ha xuống còn 250 ha trên cùng một địa điểm khai thác và việc mở đường vận xuất, vận chuyển gỗ đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Ngoài ra, khi mở đường vận xuất, vận chuyển gỗ, Công ty đã thi công thêm các công trình điều chỉnh hướng thoát nước và thường xuyên khơi thông dòng chảy để hạn chế thấp nhất tình trạng xói mòn đất.

Đối với rừng trồng trên địa bàn xã Tây Phú, huyện Tây Sơn; Công ty đã khai thác từ năm 2017 và không có ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu của người dân; từ năm 2017 đến nay Công ty không có khai thác rừng trồng trên địa bàn xã Tây Phú, huyện Tây Sơn.

Việc khai thác và trồng rừng sản xuất của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn trên diện tích được thuê là phù hợp với các quy định hiện hành về lâm nghiệp. Mặt khác, thời gian thuê đất của Công ty chỉ còn 8 năm, do đó việc đề nghị Công ty chuyển đổi trồng cây keo sang cây bản địa có chu kỳ khai thác từ 20-30 năm là không phù hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác gỗ của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời hướng dẫn Công ty mở đường vận xuất, vận chuyển gỗ phù hợp, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG VÀ ĐIỆN LỰC

- Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Hiện nay, tại làng Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp có bình hạ thế rất gần nhà các hộ dân, mỗi khi mưa lớn, trời sấm sét bị chập điện rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân; vấn đề này cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Cử tri đề nghị Công ty Điện lực Bình Định quan tâm, sớm di chuyển bình hạ thế đến nơi khác để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Ngày 16/02/2022, Điện lực Phú Tài - Công ty Điện lực Bình Định đã phối hợp với UBND xã Canh Hiệp và Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Vân Canh kiểm tra thực tế tại hiện trường trạm biến áp Hiệp Hưng 100kVA-22/0,4kV, với kết quả cụ thể như sau:

1. Trạm biến áp Hiệp Hưng 100kVA-22/0,4kV do Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Canh (nay là Ban QLDA ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Vân Canh) làm chủ đầu tư, được xây dựng năm 2004, đưa vào vận hành năm 2005 để cấp điện cho làng Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Hiện nay là tài sản của địa phương, chưa bàn giao cho ngành Điện.

2. Kết cấu trạm biến áp Hiệp Hưng: Kiểu treo trên 02 cột bê tông ly tâm, loại ngoài trời, có tường rào bao che. Dung lượng 100kVA, cấp điện áp 22/0,4kV. Vị trí lắp đặt tại cột 399/6, XT479/QNH.

3. Tình hình vận hành và quản lý tài sản:

+ Đơn vị quản lý tài sản: Ban QLDA ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Vân Canh.

+ Đơn vị quản lý vận hành và bán điện qua công tơ tổng tại trạm biến áp: Điện lực Phú Tài-Công ty Điện lực Bình Định.

+ Đơn vị mua buôn, bán lẻ và quản lý vận hành lưới điện hạ áp sau công tơ tổng: Công ty Cổ phần Tổng hợp Vân Canh.

4. Hiện trạng trạm biến áp Hiệp Hưng 100kVA-22/0,4kV tại thời điểm kiểm tra:

+ Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không của đường dây 22kV cấp điện trạm biến áp Hiệp Hưng: Hành lang thông thoáng, không có nhà ở,

công trình vi phạm, đảm bảo an toàn theo Nghị Định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Hành lang an toàn bảo vệ trạm điện: Trạm biến áp Hiệp Hưng có tường rào bao che, khoảng cách từ phần mang điện của trạm đến đất nhà các hộ dân theo phương ngang ≥ 3 mét. Đảm bảo khoảng cách an toàn theo Nghị Định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Tình trạng các vật tư thiết bị tại trạm biến áp: Vận hành lâu năm từ năm 2005, nên phần kết cấu xây dựng tường rào, công nghệ trạm điện đang bị xuống cấp, phần vật tư thiết bị điện cũ chưa được quan tâm cải tạo, sửa chữa nên cũng có nguy cơ sự cố cao.

5. Phản kiến nghị:

+ Đề nghị Ban QLDA ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Vân Canh có kế hoạch đầu tư kinh phí để cải tạo, sửa chữa nâng cấp trạm biến áp Hiệp Hưng để đảm bảo an toàn cấp điện cho nhân dân tại làng Hiệp Hưng.

+ Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng hợp Vân Canh là đơn vị quản lý vận hành lưới điện hạ áp kiểm tra, xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp tại trạm biến áp để ngăn ngừa nguy cơ chập điện, gây sự cố mất an toàn theo kiến nghị của nhân dân làng Hiệp Hưng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành nêu trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh xem xét, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

III. QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, CẤP THOÁT NƯỚC

Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị:

1. UBND tỉnh quan tâm, sớm bố trí đất cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn phường Trần Quang Diệu để có nơi sinh hoạt tôn giáo.

Trả lời:

Vừa qua, Ban Trị sự giáo hội phật giáo Hòa Hảo có đơn đề nghị giao đất để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tại Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Tuy nhiên, theo đơn đề nghị, Ban Trị sự giáo hội phật giáo Hòa Hảo chưa cung cấp thông tin để xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể khu đất; đồng thời, Ban Trị sự giáo hội phật giáo Hòa Hảo chưa báo cáo rõ nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sinh hoạt tôn giáo (số lượng phật tử sinh hoạt, công trình sinh hoạt tôn giáo...); do vậy, cơ quan có thẩm quyền chưa cơ sở để xem xét nhu cầu sử dụng đất của Ban Trị sự giáo hội phật giáo Hòa Hảo theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định có liên quan.

Để có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị nêu trên, đề nghị Ban Trị sự giáo hội phật giáo Hòa Hảo có báo cáo cụ thể nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, cung cấp bản đồ địa chính khu đất, gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan (Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND Phường Trần Quang Diệu) trước khi xem xét, giải quyết.

2. UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án: khu Bắc sông Hà Thanh (khu A) phía đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Đống Đa; Dự án khu tái định cư khu phố 7 và 8, phường Nhơn Phú; Dự án Hồ Phú Hòa, phường Quang Trung và thăm nhựa tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã ba đường Tây Sơn đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định).

Trả lời:

- Dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với thời gian thực hiện từ năm 2018-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ đầu tư; theo đó, công trình đang triển khai thi công trong tiến độ thời gian đã phê duyệt, khối lượng thực hiện, đến nay đạt 60% công trình (các khu đất đã thực hiện GPMB đất nông nghiệp). Dự kiến quý II/2022, sẽ hoàn tất thủ tục bố trí quỹ đất để cấp tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB, sau khi giải tỏa các khu đất ở Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung đẩy nhanh thi công để hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật công trình đến quý IV/2022 theo tiến độ đề ra tại Quyết định nêu trên.

- Dự án khu Bắc sông Hà Thanh (khu A) phía đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Đống Đa do Công ty Cổ phần Ecobay làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng theo tiến độ Quyết định chủ trương đầu tư được UBND tỉnh cấp.

- Các dự án thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa: Theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đã ký kết năm 2015 giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với Liên danh Nhà đầu tư Phúc Lộc - Thành An để đầu tư xây dựng 02 dự án BT: Đường Điện Biên Phủ (nổi dài) và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa; theo đó, Dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa là Dự án khác giao cho Liên danh Nhà đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh quỹ đất để thu hồi vốn đầu tư xây dựng 02 dự án BT nêu trên. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng, Nhà đầu tư đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc triển khai Dự án bị chậm trễ so với hợp đồng đã ký kết.

Mặt khác, Bộ Tài chính có Văn bản số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018, về việc xử lý chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công có nêu “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành”. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 11524/BTC-QLCS ngày 11/9/2018 đề nghị UBND tỉnh tạm dừng sử dụng tài sản công (trong đó gồm quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Do đó đến thời điểm hiện nay, Dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa đang tạm dừng và chờ Chính phủ có hướng dẫn cụ thể.

3. Dự án do Công ty TNHH Thành Châu làm chủ đầu tư (khu Sở thú cũ)

triển khai thực hiện từ năm 2016 nhưng hiện nay không tiếp tục thi công. Cử tri phường Lê Lợi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát về tiến độ đầu tư và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử thành phố Quy Nhơn để kịp thời thông tin, trả lời cho cử tri địa phương; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

IV. TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị

- UBND tỉnh sớm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý khu đất bỏ trống tại số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngô Mỹ và dự án của Công ty Cổ phần Kim Triều (50 đường Tăng Bạt Hổ), phường Lê Lợi xây dựng từ năm 2014, hiện nay không sử dụng, người dân bỏ rác gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Trả lời:

- Đối với khu đất 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn:

Khu đất nêu trên có diện tích 1.662,4m², thuộc thửa đất số 187, tờ bản đồ số 32, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn, được UBND tỉnh giao đất cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 để xây dựng Nhà an dưỡng Binh đoàn 15 tại Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, (giao hoán đổi đất do thu hồi Khách sạn Binh đoàn 15, số 493 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn).

Sau đó, Bộ Quốc phòng đã có ý kiến tại các Văn bản số 1358/BQP-TM ngày 13/5/2021, Văn bản số 3396/BQP-TM ngày 07/9/2021, ý kiến đề nghị của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tại Văn bản số 1307/BTL-TM ngày 09/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh có Văn bản số 5047/UBND-KT ngày 16/8/2021 giao Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch khu đất số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi thành đất giáo dục để xây dựng công trình trường học.

Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Công ích thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định và UBND phường Ngô Mỹ kiểm tra thực tế lô đất trống ở số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy trên vỉa hè của khu đất có một lượng nhỏ cát, sỏi xây dựng phát sinh từ hoạt động thi công cống thoát nước dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi để lại. Ngoài ra, tại khu vực này có tình trạng rác thải sinh hoạt và xà bần của các hộ dân thải bỏ bừa bãi, gây mất mỹ quan đúng như phản ánh của cử tri. Qua kiểm tra, UBND thành

phố đã yêu cầu đơn vị thi công công thoát nước phải khẩn trương làm sạch toàn bộ lượng chất thải xây dựng tồn đọng trên vỉa hè và đến nay nội dung này đã được thực hiện đảm bảo. Đối với lượng rác thải sinh hoạt và xà bần tập kết trên vỉa hè đã được Công ty CP Môi trường Bình Định thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, UBND thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo UBND phường Ngô Mây tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân trong khu vực không thải bỏ rác tại khu đất này và giữ vệ sinh môi trường chung nơi công cộng theo quy định.

- Đối với khu đất số 50A đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn:

Khu đất có diện tích 902,1m², thuộc thửa đất số 98, tờ bản đồ số 08, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Kim Triều được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 để xây dựng Trung tâm thương mại. Đến nay, dự án đã được xây dựng xong phần thô và đang đi vào hoàn thiện công trình. Khu vực xung quanh dự án được bao che bằng tôn, khu vực bên ngoài dự án thuộc hè đường Tăng Bạt Hổ người dân xả rác thải, phế liệu,... gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh đúng như phản ánh của cử tri.

Để giải quyết vấn đề môi trường tại khu vực, UBND thành phố Quy Nhơn cần tăng cường công tác tuyên truyền người dân trong khu vực không xả rác tại vị trí này cũng như các địa điểm công cộng; đồng thời, tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường Tăng Bạt Hổ để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Hiện nay, dự án tuyến đường phía Tây tỉnh đang được thi công nhưng đơn vị thi công chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, để đất, bùn, nước chảy lênh láng (trên tuyến đường Trần Quốc Hoàn); Công ty Nông Trại Xanh hoạt động sản xuất xả thải, bụi bay vào nhà dân ở tổ 1, tổ 2, tổ 3, khu vực 5 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.

Trả lời:

- Dự án tuyến đường phía Tây tỉnh (tuyến đường Trần Quốc Hoàn):

Dự án tuyến đường phía Tây tỉnh đang được thi công, trong quá trình xây dựng đơn vị thi công để đất, bùn, nước chảy trên tuyến đường Trần Quốc Hoàn. Ngày 17/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quy Nhơn, UBND Phường Trần Quang Diệu tiến hành kiểm tra tại hiện trường, làm việc với chủ đầu tư (Ban quản lý giao thông tỉnh) và đơn vị thi công dự án. Qua kiểm tra cho thấy Dự án thi công tuyến đường Trần Quốc Hoàn thuộc Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 - Km143+787 do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay dự án đang triển khai đoạn từ đầu tuyến đến chùa Thanh Long. Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình triển khai đào vỉa hè để lắp đặt cống hộp đã phát sinh một lượng đất thừa và lưu chứa tạm trên vỉa hè. Do đó, vào thời điểm mùa mưa cuối năm 2021 đã phát sinh tình trạng nước mưa cuốn

theo bùn đất chảy ra tuyến đường Trần Quốc Hoàn như phản ánh của cử tri. Ngoài ra, việc lưu chứa tạm bùn đất thải trên vỉa hè cũng ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Ban quản lý giao thông tỉnh và đơn vị thi công công trình phải tuân thủ thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng, thu gom lượng bùn đất đang lưu chứa tạm trên vỉa hè, tăng tần suất phun nước để giảm thiểu phát sinh bụi, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Đến nay, vấn đề cử tri kiến nghị đã cơ bản được cơ quan chức năng quan tâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực.

- Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về việc Công ty Nông Trại Xanh hoạt động sản xuất xả thải, bụi bay vào nhà dân ở tổ 1, tổ 2, tổ 3, khu vực 5.

Công ty TNHH Nông Trại Xanh đã thực hiện cơ bản đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ đã được Ban quản lý Khu kinh tế xác nhận. Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang hoạt động sản xuất bình thường, quá trình sản xuất có hiện tượng phát tán bụi ra ngoài môi trường. Nguyên nhân là do các cửa, rèm chắn cửa nhà xưởng có dấu hiệu xuống cấp nên phát sinh bụi trong quá trình hoạt động, mặt khác trong quá trình vận hành công nhân không khép cửa nên phát tán bụi ra bên ngoài. Ngoài ra, trên mặt bằng nhà máy vệ sinh chưa đảm bảo, còn tồn đọng chất thải nên khi có gió lớn sẽ phát sinh bụi. Theo báo cáo của Công ty trong thời gian tháng 6 và tháng 8 năm 2021 có 02 lần xảy ra sự cố tại hệ thống sây nguyên liệu làm phát tán bụi ra bên ngoài nhà xưởng, kết hợp với gió Tây Nam nên phát tán bụi xa gây ảnh hưởng môi trường. Công ty đã phát hiện kịp thời và khắc phục sự cố đến nay không còn xảy ra nữa.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã yêu cầu Công ty thường xuyên kiểm tra các hệ thống máy móc, nhà xưởng đảm bảo kín nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và khu dân cư lân cận; thực hiện sửa chữa các cửa ra vào nhà xưởng, rèm chắn cửa nhà xưởng đảm bảo kín, đồng thời trong quá trình hoạt động phải đóng cửa không để phát sinh bụi ra ngoài; hằng ngày thường xuyên vệ sinh mặt bằng, trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm che chắn kín tránh trường hợp rơi vãi nguyên liệu làm phát sinh bụi; thực hiện các nội dung khác còn tồn tại theo yêu cầu của Ban Quản lý khu kinh tế tại Văn bản số 1649/BQL-QLTNMT ngày 08/12/2020 về việc thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại 02 dự án của Công ty TNHH Nông Trại Xanh và theo hồ sơ môi trường đã duyệt.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện khắc phục các tồn tại nhằm giảm thiểu việc phát tán chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Năm 2001, nhà nước cân đối giao quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nhơn Hội, công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ở, vườn. Tuy nhiên đến năm 2003, thực hiện Dự án mở rộng tuyến đường giao thông Nhơn Hội - Cát Tiến, nhà nước bồi thường đối với thửa đất ở, vườn có phân loại đất màu là không phù hợp theo Giấy chứng

nhận đã được cấp. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét bồi thường hỗ trợ mức 500m² đất vườn bằng ½ giá đất ở cho hộ chủ đất chính (chủ đất cũ), không xem xét hỗ trợ cho người mua lại (chủ đất mới) trên cùng một thửa đất vườn bị thu hồi do ảnh hưởng dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại.

Trả lời:

- Về bồi thường về đất đối với dự án mở rộng tuyến đường giao thông Nhơn Hội - Cát Tiến:

Trước đây, công tác bồi thường, GPMB của dự án này được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh thực hiện, Dự án này đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử thành phố Quy Nhơn để kịp thời thông tin, trả lời cho cử tri địa phương; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Về việc hỗ trợ đất vườn đối với dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại:

Tại khoản 9 Điều 40 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 có quy định: “9. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (hoặc thửa đất vườn, ao riêng lẻ) thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất vườn, ao còn được hỗ trợ thêm 50% giá đất ở bồi thường, giải phóng mặt bằng của thửa đất đó (hoặc giá đất ở bồi thường, giải phóng mặt bằng của thửa đất liền kề với thửa đất vườn, ao riêng lẻ) đối với diện tích đất bị thu hồi; trường hợp diện tích thửa đất vườn, ao bị thu hồi trên 500m² thì diện tích đất được hỗ trợ theo giá đất ở là 500m².”

Theo Bản đồ địa chính năm 1998, chỉnh lý năm 2001 trên địa bàn xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn thì có một số trường hợp thửa đất có diện tích đất vườn, ao (sau khi trừ diện tích đất ở) lớn hơn 500m². Trong quá trình sử dụng hộ đã chuyển nhượng cho người khác một phần diện tích đất vườn, ao, được kê khai, tách hồ sơ bồi thường riêng do ảnh hưởng bởi dự án khu vui chơi giải trí Tini Dream Đầm Thị Nại (nay là dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại). Vì vậy khi dự thảo Phương án bồi thường đã công khai cho hộ dân việc xác định diện tích đất vườn ao của mỗi hộ để tính hỗ trợ thêm 50% giá đất ở theo quy định tại Khoản 9 Điều 40 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 như sau:

- Trường hợp các hộ tự thỏa thuận phân chia diện tích để tính hỗ trợ thì sẽ tính theo kết quả thống nhất giữa các hộ.

- Trường hợp các hộ không thống nhất về diện tích hỗ trợ thì việc xác định diện tích hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích đất vườn, ao bị thu hồi trên tổng diện tích đất vườn, ao của thửa đất đó.

2. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị: Tại Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh đã trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng tỉnh tổ chức thông qua phương án đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích vùng ruộng gần 4 hecta ở phía Nam đường Quốc lộ

19 mới thuộc thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa. Do đó, đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt phương án đền bù GPMB để chi trả cho nhân dân.

Trả lời:

Diện tích đất nông nghiệp (đất lúa) không sản xuất được tại khu vực K13+208, bên trái tuyến QL 19 thuộc thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (khoảng 04ha), UBND tỉnh có Văn bản số 812/UBND-KT ngày 17/2/2020 đồng ý cho thu hồi đất và giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác bồi thường GPMB của dự án; nguồn kinh phí thực hiện bồi thường theo Văn bản số 1105/UBND-KT ngày 04/3/2021.

Ban GPMB tỉnh đã thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đã có Văn bản đề nghị phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 24 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức do thu hồi diện tích đất nông nghiệp không sản xuất và chi phí GPMB là 8.945.723.695 đồng (trong đó: giá trị bồi thường, hỗ trợ là 8.753.154.300 đồng; chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng 192.569.395 đồng). Đồng thời, UBND huyện Tuy Phước đã có quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức theo quy định.

3. Cử tri huyện Tây Sơn kiến nghị:

- Cử tri xã Bình Thành kiến nghị: UBND tỉnh có cơ chế, chính sách theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013 cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất hoa màu, đất phi nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư thành đất thổ cư phù hợp với điều kiện quy hoạch và nhu cầu thực tế của người dân tại địa phương. (vì thời gian qua bà con nhân dân làm thủ tục xin chuyển mục đích đất để xây dựng nhà ở gặp nhiều khó khăn, do đó dẫn đến việc xây cất nhà trái phép vẫn còn xảy ra nhiều trên địa bàn).

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 57, Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thuộc đối tượng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian qua, tình hình mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất ở diễn ra phức tạp, nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhằm mục đích đầu cơ, phá vỡ quy hoạch tại địa phương. Trước tình hình đó, UBND tỉnh có Văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/02/2020, trong đó chỉ đạo: “Chỉ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao của hộ gia đình trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp sang đất ở cho hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thực sự có nhu cầu về chỗ ở”.

Các trường hợp khác, không có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp thì căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được xét duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị chức năng (Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất) lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất làm căn cứ UBND cấp huyện thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở theo quy định.

Các trường hợp thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, có diện tích, hình

dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định thì thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP, do đó, các trường hợp là đất nông nghiệp (không phải là đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở) các địa phương phải đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định.

- Cử tri xã Bình Thành và Tây An kiến nghị:

+ Hiện nay, công tác thu hồi đất để mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 19B của một số hộ dân tại 02 địa phương trong diện phải thu hồi chưa được công bằng và thỏa đáng, dẫn đến việc giải phóng mặt bằng còn quá chậm, nhiều nơi không giải quyết được; cử tri đề nghị các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, giải quyết.

Trả lời:

Công tác thu hồi đất và bồi thường, GPMB để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 19B đi qua địa bàn xã Bình Thành và Tây An, huyện Tây Sơn do UBND huyện Tây Sơn thực hiện. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn rà soát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

+ UBND tỉnh có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để người dân ở địa phương có thể mua đất bằng hình thức đấu giá với mức giá hợp lý, người nghèo vẫn có thể tiếp cận được, tránh tình trạng cò, mồi đẩy giá quá cao làm cho người dân ở địa phương thực sự có nhu cầu đất ở không thể đấu giá mua đất được.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về đất đai, Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo 02 hình thức: giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại Điều 117 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

“1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản”.

Theo đó, trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 do Quốc Hội ban hành, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Qua rà soát, tại điểm e khoản 2 Điều 8 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh có quy định trường hợp giao đất không thực hiện hình thức đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “*Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất*”. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định nêu trên thực hiện, giải quyết theo thẩm quyền cho hộ gia đình cá nhân theo đối tượng nêu trên.

4. Cử tri xã Cát Lâm, huyện Phù Cát kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, xem xét miễn nộp tiền thuê đất khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vì điều kiện kinh tế các hộ dân tộc rất khó khăn.

Trả lời:

Căn cứ Luật Đất đai 2013, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu thuộc trường hợp cấp GCN lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát.

Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nói chung và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo các quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, tiền sử dụng đất được miễn trong những trường hợp sau đây:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Theo đó, để được miễn tiền sử dụng đất thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo (quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính).

Do đó, UBND huyện Phù Cát xem xét, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi

trường, UBND xã Cát Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xem xét miễn nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo pháp luật đã quy định và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri.

5. Cử tri xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ kiến nghị: Năm 2020, UBND tỉnh quy hoạch mở đất thuộc thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh để phục vụ thi công tuyến đường ĐT 639. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đơn vị thi công đã lấy đất tạo thành những hố sâu dễ gây tai nạn cho người và gia súc trong vùng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét và chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Tại thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, UBND tỉnh cấp Giấy phép số 96/GP-UBND ngày 14/12/2020 cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành được khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất PM04, diện tích khai thác 14,28ha, trữ lượng khai thác: 331.234m³ đất, thời gian khai thác là 02 năm để phục vụ thi công đường ven biển, đoạn Đê Gi-Mỹ Thành (do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư). Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 02/12/2020.

Trong quá trình khai thác, vận chuyển đất có tạo ra một số hố sâu gây mất an toàn như đường vận chuyển có hố trũng, gò ghề, đọng nước; khu vực khai trường có một hố sâu, chứa nước, có tảng đá lặn tại khu vực mỏ gây nguy hiểm cho người dân và gia súc khu vực lân cận như phản ảnh của cử tri xã Mỹ Chánh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công khai thác đất thực hiện các biện pháp san gạt các hố trũng tại khu vực khai trường và đường vận chuyển; đồng thời, đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công chấp hành đúng quy định theo nội dung giấy phép khai thác đất được UBND tỉnh cấp và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, các vấn đề cử tri kiến nghị đã cơ bản được cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết xong.

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1. Cử tri phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan sớm xử lý tình trạng sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường tuyến Quốc lộ 1D (đoạn khu đô thị Kim Cúc), gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường này.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan tình trạng sạt lở đất taluy dương trên tuyến QL.1D do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III. Vấn đề này, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản số 57/UBND-KT ngày 06/01/2022. Tại Văn bản số 745/BGTVT-KCHT ngày 24/01/2022, Bộ GTVT đã có ý kiến chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát khắc phục theo quy định.

2. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị: *Hiện nay, tuyến đường ĐT 640 còn 01 đoạn tràn giữa cầu Đình đến ngã tư giao nhau với đường ĐT 631 (dài khoảng 60 mét) thường xuyên ngập (rất sâu) khi lũ lụt. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát có kế hoạch xây cầu vượt để nhân dân hai xã Cát Chánh và Phước Thắng lưu thông được thuận lợi.*

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT yêu cầu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo quy định.

3. Cử tri xã Cát Chánh, huyện Phù Cát kiến nghị: *Hiện nay, UBND tỉnh chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển tỉnh (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân); cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đầu tư xây dựng một số hạng mục thoát nước để tránh tình trạng ngập úng khi trời mưa. Đồng thời, đề nghị khảo sát xây dựng cống hộp phía Đông dọc đường 639 (đoạn thôn Phú Hậu) để thoát nước, vì vào mùa mưa, nước ngập úng không thoát kịp tràn vào nhà dân sống dọc hai bên đường.*

Trả lời:

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, Ban QLDA giao thông tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát, tính toán thủy văn, thủy lực và xây dựng mô hình toán để đưa ra các giải pháp thiết kế các công trình thoát lũ đảm bảo tiêu thoát lũ cho cả lưu vực. Ban QLDA giao thông tỉnh đã làm việc với các địa phương thống nhất giải pháp thiết kế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến thỏa thuận tại Văn bản số 2391/SNN-TL ngày 19/10/2020, số 1689/SNN-TL ngày 12/7/2021 và đã được Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải thẩm định thiết kế. Trên cơ sở đó, Ban QLDA giao thông tỉnh đã phê duyệt thiết kế và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 3/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 913/UBND-KT ngày 24/02/2022, Ban QLDA giao thông tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng về hệ thống công trình thoát nước dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân để đảm bảo khả năng thoát lũ, tránh gây ngập úng và sẽ làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước thống nhất giải pháp để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Đối với nội dung đề nghị khảo sát xây dựng cống hộp phía Đông dọc đường ĐT.639 (đoạn thôn Phú Hậu): UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với địa phương kiểm tra, đề xuất giải pháp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

4. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị:

- Hiện nay, tuyến đường ĐT632 đoạn đi qua thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ Lợi hệ thống mương thoát nước không có nắp đậy; vừa qua, đơn vị quản lý tuyến đường này đã lắp đặt các cọc tiêu sát mép đường bên cạnh mương thoát nước

nên gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra và chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường này lắp đặt nắp đậy mương thoát nước để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT yêu cầu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo quy định.

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra các tuyến mương thoát nước trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mỹ Châu) trong đợt lũ lụt vừa qua gây nghẽn làm nước tràn vào nhà dân và một số hộ dân ở khu vực này tự xây tường rào lấn chiếm lề đường gây khuất tầm nhìn nên dễ gây tai nạn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan các tồn tại trên tuyến QL.1 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền.

- Tuyến đường ĐT 638 (khu vực thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa) có nhiều đoạn không có lề đường nên dễ xảy ra tai nạn. Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường này có kế hoạch mở rộng, nâng cấp để giao thông được thuận lợi hơn.

Trả lời:

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri huyện Phù Mỹ về việc ngập úng khi mưa lớn trên tuyến ĐT.638, đoạn qua địa bàn các xã Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc và gia cố lề tại các vị trí: Km71+612,59 – Km72+25,75 (T), Km74+793,57 – Km74+983,87 (P) và Km78+815,68 – Km79+065 (T). Tuy nhiên, tại hiện trường thi công do vướng mặt bằng (2 bên tuyến là nhà dân xây dựng sát mép mặt đường) nên chưa thể triển khai thi công. Vấn đề này, Sở GTVT đã có Văn bản số 1756/SGTVT-BQLBT ngày 31/12/2020 đề nghị UBND huyện Phù Mỹ hỗ trợ, chỉ đạo các bên liên quan vận động người dân, tổ chức thực hiện công tác GPMB để sớm có mặt bằng triển khai thi công đoạn rãnh và nền đường còn thiếu nêu trên. Tuy nhiên, UBND huyện Phù Mỹ chưa thực hiện GPMB được nên không thể triển khai thi công các hạng mục công trình. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức thực hiện việc GPMB các vị trí còn vướng mắc nêu trên. Trước mắt, giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT.638 đảm bảo luôn thông suốt và êm thuận.

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho xã Mỹ An đấu nối liên kết những tuyến đường từ các Nhà văn hoá thôn, các công trình trên địa bàn xã đến trục đường ĐT632, ĐT639 để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trả lời:

Các điểm đầu nối đường nhánh vào các tuyến ĐT.632, ĐT.639 đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối vào đường tỉnh đã được quy định tại khoản 3 Điều 15 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh. Trường hợp, các vị trí đề nghị đầu nối vào đường tỉnh không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đầu nối nhưng có nhu cầu đặc biệt, bức thiết cần phải điều chỉnh, bổ sung để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì UBND cấp huyện có văn bản trình UBND tỉnh đề xem xét đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở thỏa thuận của Sở GTVT theo các quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh. Để giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, UBND huyện Phù Mỹ nghiên cứu tổ chức thực hiện việc đầu nối giao thông vào các tuyến đường tỉnh theo các quy định tại Điều 15 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh.

- Năm 2021, được các cấp quan tâm xây dựng và đưa vào sử dụng công trình Cầu Đá, xã Mỹ Chánh. Tuy nhiên, bảng tên cầu ghi “Cầu Mỹ Chánh” là không đúng theo tên cũ “Cầu Đá”. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh điều chỉnh lại bảng tên cầu đúng theo tên cũ là “Cầu Đá”.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT yêu cầu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý tuyến và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra chỉnh sửa tên cầu cho phù hợp theo quy định.

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIÁO DỤC

1. Cử tri xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét có chủ trương dạy nghề: đan lát, dệt thổ cẩm và mở lớp dạy âm nhạc công chiêng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khôi phục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Cử tri xã Cát Lâm, huyện Phù Cát kiến nghị: Ngành chức năng của tỉnh quan tâm và có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số vì hiện nay đã xuống cấp.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo rà soát vấn đề cử tri kiến nghị và chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết theo quy định.

3. Cử tri xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm,

chỉ đạo ngành ngành chức năng khảo sát, đầu tư xây dựng khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Giur (ở thôn Ân Thường 1, xã Ân Thạnh) nhằm tạo cho địa phương có nơi thờ tự liệt sĩ Võ Giur và giáo dục tuyên thống cho thế hệ con cháu mai sau.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo rà soát vấn đề cử tri kiến nghị và chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

4. Cử tri huyện An Lão phản ánh: Trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII, cử tri huyện An Lão kiến nghị UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ cho con em học sinh người dân tộc thiểu số bậc mầm non, tiểu học, từ 120.000 đồng/tháng lên 240.000 đồng/tháng, bảo đảm đủ dinh dưỡng cho các em; học sinh bán trú các cấp THCS, THPT từ 30% lên 50% mức lương tối thiểu (từ 450.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng). UBND tỉnh đã có văn bản trả lời theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014, nâng mức bằng 50% theo quy định chung của Trung ương, nhưng so với yêu cầu thực tế thì 50% chưa đảm bảo. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, tăng mức hỗ trợ lên 70% mức lương tối thiểu.

Trả lời:

Đối với việc nâng mức hỗ trợ cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh học mẫu giáo, học phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh: UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp, góp phần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và chất lượng học tập của các em học sinh.

VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị: Theo Công văn số 1106/SNV-XDCQ, ngày 29/6/2021 của Sở Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tư pháp hộ tịch cấp xã quy định phải đủ điều kiện theo Điều 72 Luật hộ tịch, phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, nhưng đến nay cán bộ hộ tịch chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ. Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để cán bộ hộ tịch cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

Trả lời:

Ngày 25/6/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 3089/BNV-CQĐP hướng dẫn: Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Tư pháp – hộ tịch ở cấp xã được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014 “Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”.

Căn cứ thẩm quyền phân cấp quản lý công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch đội ngũ công chức cấp xã và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Vì

vậy, UBND huyện Tuy Phước căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tinh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, tiến hành rà soát đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ và có kế hoạch cử công chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh đảm nhiệm.

2. Cử tri xã Cát Lâm, huyện Phù Cát kiến nghị: Tăng mức phụ cấp cho chức danh Phó Trưởng thôn, nhất là các thôn có đông dân cư và diện tích rộng vì hiện nay phụ cấp quá thấp không đảm bảo cuộc sống.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Trưởng khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố. Người tham gia công việc ở thôn, khu phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác.

Hiện nay theo quy định tại Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh, chức danh Phó Trưởng thôn là người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn được hưởng bồi dưỡng theo mức khoán với hệ số 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng.

Tuy nhiên, trong thực tế ở các địa phương còn vướng mắc về vấn đề này. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khảo sát, thống kê thực trạng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. UBND tỉnh sẽ căn cứ sửa đổi của Chính phủ để báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

3. Cử tri phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn phản ánh: Hiện nay, quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và khu phố có trên 350 hộ gia đình (theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh) còn bất hợp lý, không công bằng: Trưởng khu phố hệ số phụ cấp 1,0; Trưởng thôn hệ số phụ cấp 1,3 trong khi nhiệm vụ ở khu phố và thôn là như nhau. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho phù hợp.

Trả lời:

Việc quy định đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã đảo: Mức phụ cấp hàng tháng Trưởng thôn là 1,3 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn còn lại và khu phố: Mức phụ cấp hàng tháng Trưởng thôn, Trưởng khu phố là 1,0 lần mức lương cơ sở là căn cứ theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khảo sát, thống kê thực trạng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. UBND tỉnh sẽ căn cứ sửa đổi của Chính phủ để báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

4. Cử tri huyện An Lão phản ánh: Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện, mức phụ cấp này còn thấp so với nhiệm vụ đảm nhận. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, điều chỉnh nâng phụ cấp cho các chức danh này phù hợp với tình hình thực tế để động viên đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐCP) thì căn cứ quỹ phụ cấp được khoán, đặc thù của từng loại xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã có sự quan tâm phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; tuy nhiên, mức phụ cấp còn phụ thuộc vào điều kiện cân đối ngân sách của địa phương. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Công văn số 357/BNV-VP ngày 27/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc giải đáp kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của ngành Nội vụ. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có quy định về khoán quỹ phụ cấp) cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. UBND tỉnh sẽ căn cứ sửa đổi của Chính phủ để báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Cử tri xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước kiến nghị: UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lao động tự do tại các vùng có dịch bị mất việc làm tại các tỉnh phía Nam, hiện nay về địa phương chưa có việc làm ổn định.

Trả lời:

Năm 2021, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, người lao động; nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 08/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; trong đó, không quy định chính sách hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do làm việc ở tỉnh khác trở về tỉnh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đến nay chính sách này đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2021.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”; đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; trong đó, có chính sách hỗ trợ cho người dân vay ưu đãi để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Do vậy, người lao động có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm có thể thông qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các Phòng Giao dịch tại các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp và có nhu cầu giải quyết việc làm thì có thể liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh để được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh